

## ร่างขอบเขตของงาน ( Terms of Reference : TOR )

### งานก่อสร้างโครงการพื้นฐาน

#### กองช่าง งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๒

#### ๑. ความเป็นมา

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลม ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม สมัยประชุม สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีมติอนุมัติเงินงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อจ่ายเป็นค่า (๑๗) โครงการเสริมดินลงหินคลุก บ้านภูมิขนุน หมู่ที่ ๘ สายบ้านภูมิขนุน ตำบลม-บ้าน ศาลาสามัคคี ตำบลชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งตั้งงบประมาณไว้ ๑๕๐,๐๐๐.- บาท ตั้งจ่ายจาก งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงการพื้นฐาน งบลงทุน ค่า ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลม ที่ ๙๐๑/๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูป รายการ

#### ๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัย ลดปัญหาอุบัติเหตุในการใช้ถนนได้ อีกทั้งให้ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชุมชน

#### ข้อเท็จจริง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม มีความประสงค์จัดทำโครงการเสริมดินลงหินคลุก บ้านภูมิขนุน หมู่ที่ ๘ สายบ้านภูมิขนุน ตำบลม-บ้านศาลาสามัคคี ตำบลชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัย ลดปัญหาอุบัติเหตุในการใช้ถนนได้ อีกทั้งให้ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชุมชน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

#### ๓. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

ลำดับ	รายการ (ขอบเขตของงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของโครงการ)	จำนวน	เหตุผลและความจำเป็น ของโครงการ
๑.	<b>โครงการเสริมดินลงหินคลุก บ้านภูมิขนุน หมู่ที่ ๘</b> <b>สายบ้านภูมิขนุน ตำบลม-บ้านศาลาสามัคคี</b> <b>ตำบลชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์</b> เสริมดิน มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๖ ลบ.ม. ลง หินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า ๑๔๙.๒๐ ลบ.ม. เกรดเฉลี่ย ปรับแต่งผิว จราจรให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดอื่น ๆ ตาม แบบรูปที่ อบต.ม กำหนด)	๑ โครงการ	เพื่อให้ประชาชนมีความ สะดวกและปลอดภัย ลด ปัญหาอุบัติเหตุในการใช้ ถนนได้ อีกทั้งให้ ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน ในชุมชน

#### ๔. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน

ภายใน ๓๐ วันนับถัดจากวันเริ่มสัญญา